

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประเด็น : ด้านการวิจัย

หัวข้อ “การพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในเวทีที่มี Impact เพิ่มสูงขึ้น”

Online ระหว่างเวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1	อ.วิรัช กาฬภักดิ์	การเขียนบทความวิจัยมีการติดต่อจากส่วนต่างๆ ของรายงานการวิจัย แต่ เป็นการสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น งานวิจัยจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำเสนองานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารทาง วิชาการ แทนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีจุดเด่นคือความทันสมัย สามารถเผยแพร่ได้ รวดเร็ว
2	อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง	แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ปัจจุบันมีการจัดทำวารสารวิชาการออก เผยแพร่จำนวนมาก ทั้งโดยสถาบันการศึกษา หน่วยราชการ สถาบันวิชาการ สถาบันควาวิจัย เฉพาะทาง สมาคมวิชาการวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์และจุดเน้นแตกต่างกันออกไป วารสาร บางชื่อเป็นวารสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เสนอบทความวิจัย ด้วย เช่น วารสารของมหาวิทยาลัย หรือคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย และวารสารวิชา บางชื่อ มีคำว่าวิจัยปรากฏในชื่อ เรื่อง แสดงจุดเน้นเพื่อเผยแพร่งานวิจัยโดยเฉพาะ เช่น วารสารวิจัยสังคมศาสตร์ วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
3	อ.อัมรินทร์สุชา ทองลา	วารสารแต่ละชื่อจะมีข้อกำหนดในการส่งต้นฉบับบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสาร นั้นๆ อาจเรียกว่า คู ำแนะนำสำหรับผู้เขียน Instructions for Authors หรือ Guidelines โดยทั่วไปในจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอตีพิมพ์ การเตรียมต้นฉบับ ซึ่งครอบคลุมความ ยาว ขนาดของกระดาษ การพิมพ์ต้นฉบับ ขนาดตัวอักษร ส่วนประกอบของต้นฉบับบทความ รูปแบบการอ้างอิงเอกสาร การส่งต้นฉบับ เช่น ส่งเป็นแผ่นดิสก์ พร้อมต้นฉบับกระดาษ การประเมินคุณภาพ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4	ดร.สิทธิพร เขาค้อน	วารสารระดับนานาชาติ ส่วนใหญ่จัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อ่านและ ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิกออนไลน์วารสารบางชื่อจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ บางชื่อมีทั้งฉบับพิมพ์กระดาษด้วย การนำเสนอบทความวิจัยในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในระดับ นานาชาติ จึงมีโอกาสดำเนินการเผยแพร่ในวงกว้างและเกิดผลกระทบสูงในวงวิชาการ วิชาชีพระดับ นานาชาติ
5	ผศ.จากรุวรรณ กมลสินธุ์	ผู้เขียนจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของวารสารที่จะเสนอให้พิจารณาพิมพ์ เผยแพร่อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาตั้งแต่แรกและ โดยทั่วไปจะมีกอง บรรณาธิการกลั่นกรองความสมบูรณ์ในเบื้องต้นก่อนจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

สรุปประเด็น :

1. การเขียนบทความวิจัยมิใช่การตัดต่อจากส่วนต่างๆ ของรายงานการวิจัย แต่ เป็นการสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น
2. แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ปัจจุบันมีการจัดทำวารสารวิชาการออก เผยแพร่จำนวนมาก
3. วารสารแต่ละชื่อจะมีข้อกำหนดในการส่งต้นฉบับบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสาร นั้นๆ
4. วารสารระดับนานาชาติ ส่วนใหญ่จัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อ่านและ ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิกออนไลน์
5. ผู้เขียนจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของวารสารที่จะเสนอให้พิจารณาพิมพ์ เผยแพร่อย่างเคร่งครัด
